

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญรัก นาคี	ประธานสภา อบต.	บุญรัก นาคี	
๒	นายโยธิน ป่ามะไพร	รองประธานสภา อบต.	โยธิน ป่ามะไพร	
๓	นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	บุญเสาร์ หมั่นกิจ	
๔	นายสัญญา บุญยัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สัญญา บุญยัง	
๕	นายพิกุลทอง กำมทวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	พิกุลทอง กำมทวงศ์	
๖	นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์	
๗	นางสาวสมปอง มิสา	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	สมปอง มิสา	
๘	นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	เพ็ญนภา นรินทร์นอก	
๙	นายประมวล จันทร์ภิรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ประมวล จันทร์ภิรม	
๑๐	นางสาวสำราญ บุพบุญ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	สำราญ บุพบุญ	
๑๑	นางสาวภิรมยา เอกตะคุ	เลขานุการสภาฯ	ภิรมยา เอกตะคุ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด สิริวัฒนากุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมคิด สิริวัฒนากุล	
๒	นางเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์	
๓	นางมารศรี นาคี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	มารศรี นาคี	
๔	นายวิมาน โยธาโทน	เลขานุการนายก อบต.ฯ	วิมาน โยธาโทน	
๕	นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์	ผอ.กองสวัสดิการ	รุ่งเรือง สีดาวงษ์	
๖	นางบัวแพรว แก้วหืด	ผอ.กองการศึกษาฯ	บัวแพรว แก้วหืด	
๗	นางสาวลำพึง พรหมมานอก	ผอ.กองคลัง	ลำพึง พรหมมานอก	
๘	นางวรรณวิไล ชุมศรี	นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน	วรรณวิไล ชุมศรี	
๙	นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์ุ์	ผอ. กองช่าง	ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์ุ์	
๑๐	นายสรารุฒิ อ่องพิมาย	นายช่างโยธา	สรารุฒิ อ่องพิมาย	
๑๑	นางสาวพัชรา แก้วจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	พัชรา แก้วจันทร์	
๑๒	นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน	นิติกร	ณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน	

มีผู้เข้าประชุม ๑๑ คน

มีผู้ไม่มาประชุม - คน

มีผู้ขาดประชุม - คน

มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภา)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่ ๒ ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๑ เรื่อง โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สระหนอง แวง บ้านหนองแจ้งใหญ่ (ข้าง อบต.)

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภา)

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้มีมติสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คัดเลือก คณะกรรมการแปรรูปติดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งข้อบัญญัติได้รายงานผลการแปรรูปติดตั้งข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภา

นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์
ประธานแปรรูปติดตั้ง

- ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งข้อบัญญัติขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งนี้ครับ

- ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งและกำหนดวันที่เสนอแปรรูปติดตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด หรือผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปรรูปติดตั้งแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งมีความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จัดทำขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มี

	<p>การแก้ไขร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้อะไรก็ตาม ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จึงมีมติให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้คงเดิม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่ง รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกแล้ว กระผมขอจบสรุปของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพียงแค่นี้ ขอบขอบคุณครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-รับทราบ-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแจ้งใหญ่ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ บันทึกรายงานเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน ความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น</p>
<p>นายบุญรัก นาคี (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- ตามที่คณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการด้วย คะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ลาประชุม - คน ของข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ ผ่านมา และสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และกำหนดวาระเวลาการ แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๓ ญัตติข้อ ๔๙ และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ให้สภา ทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึง ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของ คณะกรรมการให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย</p>

นายบุญรัก นาดิ
(ประธานสภาฯ)

- ตามที่ทางคณะกรรมการแปรรูปได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่

- หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถามมติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่งให้นับองค์ประชุมก่อนลงมติ)

ประธานสภาฯ

ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขาธิการสภาฯ

ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม มีผู้มาประชุม ๑๑ คน

มติที่ประชุม

นายบุญรัก นาดิ
(ประธานสภาฯ)

ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ถือว่าครบองค์ประชุม มีมติให้ผ่านวาระ ๒ ขึ้นแปรรูปร่าง ด้วยคณะเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้า วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลยหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในชั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ขาด - คน

๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ลงมติ)

วาระที่ ๓

ชั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบ

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายบุญรัก นาดิ
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาพิจารณานั้น สภาได้มีมติรับหลักการแล้ว และมีมติให้ผ่านการแปรรูปในวาระที่ ๒ นั้นแล้วในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบ กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ครับ

ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ เห็นชอบขอให้ท่านยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม ผู้มาประชุม ๑๑ คน
ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ขาดประชุม - คน มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเวลา ๐๙.๔๕ น.

๕.๓ เรื่อง_ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองแจ้ใหญ่ ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายสมคิด สิริวัฒนากุล ข้าพเจ้า นายสมคิด สิริวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มาเพื่อพิจารณา จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้โปรดพิจารณาต่อไป

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ทือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังรายละเอียด

รายการโอนลด

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ ๑) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

งบประมาณคงเหลือ ๑๒๒,๔๑๓.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยโอนลด ๓๘,๘๐๐.- บาท

๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน **๒๐๐,๐๐๐บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการค่ายวิทยากร ค่าอ่าวางและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ **โดยโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมะเฟือง **งบประมาณ ๒๓๘,๘๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมะเฟือง ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๙ ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๙ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

๒. รายการโอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

หมวดค่าใช้จ่าย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (คงเหลือ ๙๓,๑๔๘.- บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ **โดยโอนลด ๙๘,๐๐๐.-บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ ๒

งบประมาณ ๗๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ ๒ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อรวมความยาว ๓๕ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ประธานสภาฯ

การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีใครสงสัย ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนมะเฟือง งบประมาณ ๒๓๘,๘๐๐.- บาท
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ ๒ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐.- บาท

๕.๔ เรื่อง การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเค็ง งบประมาณ ๔๘๑,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

เหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเค็ง งบประมาณ ๔๘๑,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเค็ง ขนาดโครงการ สันฝายกว้าง ๔ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต. กำหนด)

เนื่องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามโครงการที่ตั้งไว้แต่ความจำเป็นในการดำเนินโครงการยังจะต้องดำเนินการตามที่ตั้งไว้อีกต่อไป และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติกันเงินไว้กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ประธานสภาฯ

ตามที่นายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ ได้ยื่นเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีความเห็นอย่างไร ไหมครับ หากไม่มีใครสงสัย ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอนเค็ง งบประมาณ ๔๘๑,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.๕ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖

เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมคันคู ลำห้วยห้วยยางบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกยาง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการที่ ๑๒ จากเดิม “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมคันคูลำห้วยยางบ้านตลุกยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมคันคูลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ ขนาด ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร แนวเอียง พร้อมติดตั้งป้ายแสดง รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ” เป็น “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วย ยางบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านตลุก ยาง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร แนว เอียง พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ”

ข้อเท็จจริง

๑.กองช่างร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้าง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ทองคอนสตรัคชั่น โดยนายวันชัย โตนน้ำขาว” ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างบริเวณลำห้วยยางเขตติดต่อระหว่างตำบลหนองแจ้งใหญ่กับตำบลห้วยยาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร แนวเอียง ตามสัญญา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ นั้น พบว่าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวฝั่งด้านเหนือน้ำติดกับลำห้วย ยาง ฝั่งด้านท้ายน้ำติดกับที่ดินเอกชน โฉนดเลขที่ ๕๕๐๔ ระบาย ๕๔๔๐ II ๒๐๒๔- ๐๐ (๔๐๐๐) เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๒๔.๐ ตารางวา ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้าง ด้านท้ายน้ำที่ติดกับฝั่งที่ดินเอกชนนั้นจะมีการก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ดินและระบาย น้ำผ่านแปลงที่ดินของเอกชนแปลงดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แจ้งใหญ่ได้มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ระบายน้ำผ่านที่ดิน ของ บริษัท บัว ใหญ่ เพาเวอร์ จำกัด ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ นม ๙๖๐๐๓/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

จากการได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวแล้วพบว่าหากก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๑๑.๐๐ เมตร จะมีการก่อสร้างเข้าในที่เอียงมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อและเกิดข้อพิพาทได้ ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้างจึงได้มีความเห็นว่าเห็นควรปรับลดขนาดความยาวของท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ให้เหลือความยาวเพียง ๘.๐๐ เมตร และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทพื้นหลังท่อเหลี่ยมโดยมีขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมมีการตัดรื้อถอนเพื่อทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม อีกทั้งบางส่วนมีสภาพชำรุด

ข้อสรุป ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่สถานที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวนี้ ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้างมีมติให้ปรับลดความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิมความยาว ๑๑.๐๐ เมตร ให้ลดเหลือความยาว ๘.๐๐ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผู้รับจ้างยินดีที่จะปรับลดค่างานจากวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๒. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมเมื่อปรับลดความยาวเหลือ ๘.๐๐ เมตร เป็นเงินจำนวน ๓๕๒,๐๕๕.๔๕.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์-)

๓. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อเหลี่ยม ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร เป็นเงินจำนวน ๕๖,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ผลรวมระหว่างค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.(ข้อ ๒)กับค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(ข้อ ๓) เป็นเงินจำนวน ๔๐๘,๐๕๕.๔๕.-บาท (-สี่แสนแปดพันห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์-)

ดังนั้น วงเงินขอปรับลดค่างาน เท่ากับ (วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา (ข้อ ๑) – (ผลรวมระหว่างค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.(ข้อ ๒)กับค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(ข้อ ๓)) = ๔๔๕,๐๐๐ - ๔๐๘,๐๕๕.๔๕
= ๓๖,๙๔๔.๕๕.-บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์-)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติในการคิดปรับลดค่างาน เป็นเงินจำนวน ๓๖,๙๔๔.๕๕.-บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์-)และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นเงิน ๔๐๘,๐๕๕.๔๕.-บาท (-สี่แสนแปดพันห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์-) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

- เห็นชอบ-

มติที่ประชุม

**โครงการที่ ๒ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง**

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการที่ ๖ จากเดิม “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ” เป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย”

ข้อเท็จจริง

ด้วยสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่กับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมในเขตตำบลหนองบัวสะอาดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการจนมาถึงสุดโครงการที่เขตติดต่อกับตำบลหนองแจ้งใหญ่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จึงได้เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่าระยะความยาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร นั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ตามขนาดโครงการที่กำหนดได้ ซึ่งสถานที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพียง ระยะความยาว ๓๐.๐๐ เมตร เท่านั้น จึงเห็นควรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้าง เป็น “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย”โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๘๕,๐๐๐.- บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) - เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง-

ระเบียบวาระที่ ๖

นายบุญรัก นาคี

(ประธานสภาฯ)

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

นายสรารุณี อ่องพิมาย

นายช่างโยธา

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน

นิติกร

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นได้ครับ

เรื่อง การอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ ขอเชิญนายช่างโยธาได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในการประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทราบ

ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการการอุดหนุนไฟฟ้าเพื่อการขยายเขตไฟฟ้ากับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่ กรณีครอบครัวที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตามที่ได้ประสานเบื้องต้น ทางไฟฟ้าแจ้งประมาณการมาประมาณเก้าแสนกว่า ในการดำเนินการขยายเขต ให้กับประชาชน โดยไฟฟ้าจะให้ช่วยเหลือครอบครัวละ ๗๕,๐๐๐ บาท แต่ส่วนต่างจากการประมาณการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่เราจะต้องทำการอุดหนุนในส่วนต่างที่เกิดขึ้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเรา จะมีงบประมาณอุดหนุนอยู่ประมาณ สี่แสนบาท ส่วนที่เกินเราจะต้องหางบประมาณในการโอนครับ

เรื่อง การดำเนินการประสานงาน เราอยากทราบว่าทางไฟฟ้าเขาจะสามารถดำเนินการให้เราได้เร็วขนาดไหน ถ้าโอนงบประมาณไปแล้วสามารถดำเนินการได้เลยก็คงดี หากช้า เราก็ไม่อยากจะให้งบประมาณตกค้าง

- ส่วนเรื่องของถนน เส้นทางการสัญจรในช่วงนี้ ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นช่วงฤดูฝน ก็อาจทำให้การสัญจรไม่สะดวก ถนนที่ชำรุด ผุพัง เสียหาย ก็อยากจะช่วยเหลือเส้นทางที่จำเป็น เร่งด่วนก่อน

- เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลง (หนองแกสาธารณประโยชน์) ขอเชิญนิติกรได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “กระทรงมหาดไทย (หนองแกสาธารณประโยชน์)” ซึ่งตั้งอยู่บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๑๒-๐-๐๐ ไร่ ตามบัญชีรายชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ปรากฏว่าผลการรังวัด ได้เนื้อที่ ๑๐-๒-๔๓.๓ ไร่ น้อยกว่าหลักฐานเดิม ๑-๑-๕๖.๗ ไร่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก และประกาศออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด ตามที่ได้สอบข้อเท็จจริงแล้ว เนื้อที่ได้คลาดเคลื่อนไป อาจเป็นเพราะในช่วงที่การออกรังวัดนั้น เครื่องมือในการใช้วัดไม่ได้มาตรฐาน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในครั้งนี้ ด้วยครับ

- เห็นชอบ ในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “กระทรงมหาดไทย (หนองแกสาธารณประโยชน์)” -

ประธานสภาฯ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใด จะเสนออีกกระทงขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัย
สามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.

ลงชื่อ *ภิรมยา เอกตะคุ* ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่

ลงชื่อ *บุญรัก นาคี* ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายบุญรัก นาคี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....*ทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์*.....กรรมการ
(นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ.....*บุญเสาร์ หมั่นกิจ*.....กรรมการ
(นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....*สัญญา บุญยัง*..... กรรมการ
(นายสัญญา บุญยัง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย
สามัญที่...../.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....*บุญรัก นาคี*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญรัก นาคี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

